



เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

พิจารณาหารือแนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุม  
การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

สืบเนื่องจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่ ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คณะกรรมการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด แสดงให้เห็นในบางจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทุกประเทศต่างมีการแข่งขันเพื่อโน้มน้าวและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบันสู่การเปิดประเทศและปรับปรุงเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง เนื่องจากภาครัฐมีความล่าช้าในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดคลัสเตอร์การระบาดครั้งใหม่ หรือเกิดการสูญเสียและสร้างผลกระทบต่อประชาชนได้ รวมทั้งสร้างความสับสน ความไม่เข้าใจต่อ ระบบการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐและสื่อสารคลาดเคลื่อน ในการนี้ คณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. การนำเข้าวัคซีนควรให้ประชาชนได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะสร้างทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจฉีดวัคซีนมากขึ้น นอกจากนี้ ควรปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานรัฐในการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการวัคซีน

๒. รัฐบาลควรสื่อสารและให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและเป็นข้อมูลที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพการป้องกัน ประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ ผลข้างเคียงของวัคซีนในแต่ละชนิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนในกลุ่มประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

๓. การจัดสรรวัคซีนให้ในแต่ละจังหวัด รัฐบาลควรพิจารณาจากข้อมูลที่ประชาชนให้ข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม สถิติของผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด และจำนวนประชากรในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดและหยุดยั้งการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว

